

CHƯƠNG 6

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHINH PHỤC

NGƯỜI LẠC MẤT CHO CHÚA

MỤC TIÊU: ĐỂ HỌC TẬP MỘT PHƯƠNG PHÁP

TRUYỀN GIÁO ĐƠN GIẢN ĐỂ RỜI BÁT

ĐÁU THỰC HIỆN NGAY.

I. HÃY ĐỂ CHO ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẶT TRONG LÒNG BẠN GÁNH NẶNG ĐỐI VỚI NHỮNG AI MÀ BẠN MUỐN CHINH PHỤC HỌ CHO CHÚA.

A. Yêu thương họ đủ đến nỗi để khóc lóc về số phận đời đời của họ nếu họ không tiếp nhận Chúa Jesus.

B. Quan tâm họ đủ đến nỗi để cầu nguyện cách trung tín cho sự Cứu rỗi của họ.

*** C. HÃY SẴN SÀNG KIÈNG ẢN CẦU NGUYỆN - KHI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN DẮT.**

D. Duy trì sự tiếp xúc với họ càng nhiều càng tốt và cầu nguyện cho những nhu cầu cá nhân của họ, và giúp đỡ họ trong phạm vi của khả năng bạn.

II. BẠN HÃY BÀY TỎ CHÚA JESUS HẦU CHO HỌ SẺ MONG MUỐN SỰ BÌNH AN VÀ SỰ VUI MỪNG MÀ BẠN ĐANG SỞ HỮU?

A. Những gì họ thấy trong bạn sẽ khích lệ hoặc ngăn cản họ muốn trở thành một Cơ đốc nhân.

B. Bạn càng tỏ ra Chúa Jesus trong đời sống bạn, họ sẽ càng mong muốn những gì bạn đang có.

III. NHẬN BIẾT RẰNG ĐÂY LÀ MỘT TRẬN CHIẾN THUỘC LINH VỚI SATAN ĐỂ ĐƯỢC NHỮNG LINH HỒN ẤY.

A. Nó sẽ cố gắng lợi dụng sự thoải mái, sự xao lãng, sự sợ hãi, thẹn thùng của bạn để cản trở bạn chia sẻ Chúa Jesus bằng lời nói bạn.

B. Nên nhớ rằng không phải bởi lời nói, hoặc khả năng bạn để trả lời những thắc mắc của họ mới đánh bại Satan, nhưng chỉ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

C. Hãy dấn thân trong việc cầu xin Đức Chúa Trời phá vỡ mọi hàng rào và sự chống chế của Satan trên họ.

D. Như Danh Chúa Jesus, hãy công bố huyết của Ngài chống nghịch lại với Satan.

IV. DẪN HỌ VÀO BÁT CỬ NHỮNG BUỔI THỜ PHƯỢNG TRUYỀN GIÁNG, BUỔI NHÓM HỌP HOẶC LỚP HỌC KINH THÁNH ĐEM ĐẾN CHO HỌ. MỘT CƠ HỘI ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS.

V. CHIA SẺ VỚI HỌ CÁCH TỰ NHIÊN TRONG NHỮNG CUỘC TIẾP XÚC CÁ NHÂN CỦA BẠN. -

A. Tác động trên họ qua sự ấn cần và sự vừa giúp trong phạm vi khả năng của bạn để cắt đi bất cứ gánh nặng hoặc nan đề - để giành được quyền lợi để chia sẻ về Chúa Jesus.

B. Trong cuộc đối thoại, hãy nói về một điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống bạn, về cách thức Ngài đã nhậm một lời cầu nguyện cá biệt của bạn hoặc về cách thức Ngài đã giúp đỡ bạn qua một câu Kinh Thánh v.v...

C. Giúp đỡ họ tâm sự với bạn bằng cách nói với họ một cách thương mến rằng: "Đức Chúa Trời đã đặt để bạn trong lòng tôi, và tôi đã cầu nguyện cho bạn. Điều gì đang xảy ra trong đời sống bạn khiến cho Đức Chúa Trời đặt để bạn trong lòng tôi?"

VI. CẦU XIN ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO BẠN SỰ BÉN NHẠY VỀ THỜI ĐIỂM ĐỂ MỜI HỌ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS.

- A. Khi Đức Chúa Trời mở lòng họ ra, hãy lèo lái cuộc đời họ tới thoai đến việc tiếp nhận Chúa Jesus.
- B. Đôi khi họ rất sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jesus ngay.
- C. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thời gian để Chúa có thể chuẩn bị những tấm lòng qua lời cầu nguyện và chia sẻ của bạn, cho nên, hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn.
- D. Đức Chúa Trời biết rõ thời điểm về việc họ được mời gọi để đi đến quyết định, để đưa đến sự tiếp nhận Chúa Jesus, chứ không phải sự từ chối Ngài.

VII. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI VỀ VỚI CHÚA QUA KINH THÁNH.

- A. Nếu Hội thánh hoặc tổ chức Cơ đốc của bạn có một chương trình để chinh phục người lạc mất cho Chúa, nếu có thể được hãy sử dụng chương trình đó.
- B. Nếu không, đây là những câu Kinh Thánh cần thiết cho sự Cứu rỗi của họ.
- C. Nếu có thể được hãy chỉ cho họ thấy tất cả những câu Kinh Thánh hầu cho họ biết chính là Đức Chúa Trời đang phán với họ, chứ không phải bạn.

NHỮNG CÂU KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI NÀO MÀ BẠN ĐANG DẪN HỌ VỀ VỚI CHÚA.

NHU CẦU CỦA BẠN

Đức Chúa Trời mong muốn bạn thuộc về Ngài; nhưng bạn đã phạm tội, giống như mọi người khác trên trái đất, khiến cho bạn xa cách với Đức Chúa Trời.

"Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" Rôma 3:23.

SỰ CUNG ỨNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã có một giải pháp chuộc tội lỗi của bạn bằng cách sai phái Con của Ngài là Chúa Jesus để trả giá cho tội lỗi bạn bằng huyết của Ngài trên thập tự giá.

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" Rôma 5:8.

Ân điển của Đức Chúa Trời, là điều mà mỗi chúng ta không xứng đáng nhận lấy, đã cung ứng một con đường cứu rỗi cho bạn.

"Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài" Êphêso 1:7.

Chúa Jesus phán trong Giăng 14:6 rằng Ngài là con đường duy nhất để bạn có thể đến với Đức Chúa Trời:

"Chẳng bởi Ta, thì không ai được đến đến cùng Cha"

"Vi ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nài nhờ đó mà được cứu"
Công vụ 4:12.

PHẦN CỦA BẠN

Chúa Jesus đã đến trần gian giảng dạy về sự ăn năn và niềm tin nơi Ngài, là hai điều bạn phải làm để được cứu khỏi tội lỗi. Ngài phán:

"Thời kỳ đã trọn, và nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các người hãy ăn năn và tin đạo Tin lành"
Mác 1:15

Sau khi Chúa Jesus đã trả giá cho tội lỗi bạn bởi sự đóng đinh của Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết; cho nên đặt niềm tin nơi Ngài và xưng nhận Chúa Jesus phục sinh dẫn đến sự Cứu rỗi của bạn.

"Nếu miệng người xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu" Rôma 10:9.

Nên nhớ rằng, không có việc làm nào bạn có thể làm để tự cứu lấy mình được.

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình" Êphêso 2:8-9.

SỐ PHẬN VĨNH CỬU CỦA BẠN.

Chúa Jesus hứa rằng nếu chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu với Ngài trong thiên đàng.

"Vi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hề ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời"
Giăng 3:16.

Bạn có thể biết chắc rằng bạn sẽ đi đến thiên đàng để ở với Chúa Jesus sau khi bạn qua đời.

"Ta đã viết điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời; là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời" I Giăng 5:13.

GIÚP HỌ ĐỌC LỜI CẦU NGUYỆN NÀY VỚI BẠN

1. Lay Cha Thiên Thượng yêu dấu của con, con nhìn nhận con là một tội nhân.
2. Xin Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi của con.
3. Con tin Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời và Ngài đã trả giá chuộc hết mọi tội lỗi của con bởi huyết của Ngài trên thập tự giá.
4. Con tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế và Chủ của cuộc đời con.
5. Con tin chắc rằng hiện nay con có Chúa Jesus đang sống trong con, con được tha thứ và hiện nay con là một Cơ đốc nhân.
6. Con biết rằng con sẽ ở với Chúa Jesus khi con qua đời.

VII. CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?

- A. Nói cho người tán tín hữu để tìm ngay một người nào đó để nói về những gì Chúa Jesus đã làm trên đời sống của họ.
- B. Sắp xếp cho sự nhóm chung lại vào lần sau.
- C. Hứa tiếp tục cầu nguyện cho họ và thực hành điều đó.

D. Nói với họ cách thức để liên lạc với bạn khi nào họ có cần thiết.

E. Chỉ cho họ phương cách lớn lên trong Chúa bởi:

1. Sự đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
 2. Sự trò chuyện với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện vào một thì giờ đặc biệt mỗi ngày.
- F. Giúp họ bắt đầu tham gia một buổi học Kinh Thánh.
- G. Mời họ đi chung với bạn đến Hội thánh hoặc giúp họ dự phần ngay trong Hội thánh nào họ thích.

H. Nếu chưa có một Hội thánh, hãy hình thành một nhóm Cơ đốc nhân ở chung quanh - để học Kinh Thánh, cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời.

I. Giúp họ tham gia một tổ tam tam để họ có thể bắt đầu cầu nguyện ngay cho người bạn và người thân yêu đang lạc mất.

J. Trong nhóm tổ tam tam của bạn, hãy vui mừng và ngợi khen Đức Chúa Trời vì cơ Cơ đốc nhân này, và thay thế vào tên người ấy bằng tên của một người chưa biết Chúa Jesus.

DÂY CHUYỀN PHỤ NỮ QUỐC TẾ CHO ĐẾN NĂM 2.000 (THẬP NIÊN MÙA GẶT)

Dây Chuyền Phụ Nữ cho đến năm 2.000 là một phần tử của Thập Niên Mùa Gặt và Phong Trào Thế Giới Bên Kia đang lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới, với một mục đích chính phục người chưa được cứu cho Chúa Jesus trước năm 2.000 với "Một Hội thánh cho mọi dân tộc và Phúc âm cho mọi người".

Phong trào này tập trung vào hơn hai tỉ người đang sống và chết mà chưa bao giờ được nghe về sự điệp ban sự sống của Chúa Jesus, đồng thời cũng nhấm vào những ai ngay bên cạnh chúng ta vẫn cần đến Chúa Jesus.

Hàng ngày chương trình truyền giáo cho đến năm 2.000 đã được khai triển, không lệ thuộc lẫn nhau, trong các giáo phái và tổ chức của giáo hội. Trong những năm gần đây, nhiều người tin rằng đến năm 2.000 chúng ta có thể đi đến phương trời cuối cùng của trái đất với sự điệp tinh yếu của Chúa Jesus Christ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang liên kết những Cơ đốc nhân trên toàn thế giới để hướng đến sự hoàn thành khai tượng này.

Dây Chuyền Phụ Nữ Quốc Tế của Thập Niên Mùa Gặt là một trong 16 dây chuyền tập thể toàn cầu và liên kết xuyên qua những hàng rào giáo phái, quốc gia và dân tộc và được phân chia thành 11 dây chuyền khu vực trong mọi lục địa trên toàn thế giới. Những mạng lưới dây chuyền này thích ứng với những nữ lãnh đạo, khuyến khích và dạy dỗ sự cầu nguyện cho công tác truyền giáo Chương Trình Cầu Nguyện Tổ Tam Tam là sự đẩy mạnh chính yếu.

Chúng tôi cầu nguyện để quyền hươg dẫn học tập này sẽ là một hệ thống cho sự cầu thay và truyền giáo, và để hàng ngàn người - cầu nguyện (Prayers) sẽ học tập và thực hành những nguyên tắc này để chinh phục toàn thế giới lạc mất cho Chúa Jesus.

Judy Mbugua, International Chairperson
Lorry Lutz, International Coordinator

TỔ VIÊN NHÓM CẦU NGUYỆN TAM TAM

(Xé ra và gấp lại)

gấp lại

"Quả thật, ta lại nói cùng các người, nếu hai người trong các người thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha Ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người như Danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ" Mathiơ 18:19-20.

NHÓM CẦU NGUYỆN TAM TAM

của 9 người bạn hoặc người thân thuộc chưa biết Chúa Jesus cách cá nhân và một quốc gia là nơi Chúa Jesus chưa được biết đến. Sau đó hãy vui mừng khi bạn nhìn thấy Mathiơ 18:19-20 được ứng nghiệm.

TỔ VIÊN NHÓM CẦU NGUYỆN TAM TAM

(Xé ra và gấp lại)

gấp lại

LỜI CHỈ DẪN

- Chọn lựa hai bạn Cơ đốc nhân hoặc thân thuộc để thành lập tổ tam tam.
- Mỗi người trong các bạn chọn tên của 3 người chưa nhận biết Chúa Jesus là Chúa và Cứu Chúa cá nhân mình. Chọn lựa một quốc gia là nơi Danh Chúa Jesus chưa hoặc ít khi được biết đến.
- Thống nhất một thời điểm để gặp nhau và cầu nguyện chung cho 9 người bạn mỗi tuần một lần. Chỉ cần 15 phút ở trong nhà, sở làm hoặc nhà trường, trước hoặc sau buổi nhóm v.v...
- Cầu nguyện chung cho từng tên của 9 người để họ tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa và Cứu Chúa cá nhân mình, luôn cả những nhu cầu và tình trạng yếu đuối của họ. Cũng cầu nguyện cho đất nước bạn.
- Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên giữ mối quan hệ với ba người bạn của bạn cách thân thiện, càng nhiều càng tốt chừng này.
- Khi các bạn của bạn đã tiếp nhận Chúa, tiếp tục cầu nguyện cho họ, ngay cả tổ tam tam của bạn phải bổ sung tên khác vào để cầu nguyện.
- Nếu có thể được, sát nhập họ vào Hội thánh, lớp học Kinh Thánh của bạn, hoặc sử thông công sau khi họ tiếp nhận Chúa Jesus.

MỘT NHÓM CẦU NGUYỆN

TỔ TAM TAM LÀ GÌ?

Đây là một phương cách đơn giản và thuận tiện để chinh phục người khác cho Chúa. Bạn chỉ liên kết với hai Cơ đốc nhân và cầu nguyện chung cách đều đặn về sự Cứu rỗi

Hãy thông tin cho người ở trên khi một người nào đó mà tổ tam tam của bạn đang cầu nguyện đã tiếp nhận Chúa Jesus.

SỰ KÊU GỌI CÓ TÍNH CHẤT TOÀN CẦU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Trong thập niên 90 này, hàng trăm hàng ngàn lãnh đạo và nhân sự không chuyên (Lay people) trên toàn thế giới đã nghe được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên họ với cùng chung một mục đích và thời khóa biểu.

Mục đích của Ngài đối với Cơ đốc nhân là chinh phục tất cả những nhóm người còn chưa được cứu trên toàn thế giới với Phúc âm của Chúa Jesus.

Thời điểm cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với tất cả Cơ đốc nhân đều đến năm 2.000.

Mặc dầu điều cuối cùng mà Chúa Jesus phán với các môn đồ Ngài trước khi Ngài thăng thiên trở về nước thiên đàng là họ phải là những chứng nhân của Ngài cho đến nơi tận cùng nhất của trái đất, nhưng hiện nay, sau gần 2.000 năm, điều này vẫn chưa được hoàn tất. Nhưng thành linh có sự cấp bách lan tràn trên toàn cộng đồng Cơ đốc quốc tế được đưa đến một cách trực tiếp từ chính mình Ngài.

PHẢI CHĂNG NGÀI CÙNG ĐÃ ĐẶT ĐỂ SỰ KÊU GỌI KHẨN CẤP CỦA NGÀI TRONG LÒNG BẠN KHÔNG?

CÓ MỘT CẢM NGHĨ ÁI NẤY TRONG ĐÁY LÒNG BẠN RẰNG CÒN CÓ MỘT ĐIỀU GÌ NỮA KHÔNG?

HOẶC GIẢ BẠN ĐÃ CỐ GẮNG CHINH PHỤC NGƯỜI LẠC MẤT CHO CHÚA JESUS, NHƯNG LẠI KHÔNG THÀNH CÔNG?

NGƯỜI TỎ VIỆN CẦU NGUYỆN CỦA TÔI LÀ:

- 1.
- 2.

BA TÊN CỦA HỌ MÀ MỐI CHÚNG TÔI PHẢI CẦU THAY:

- 1.
- 2.
- 3.

NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ YÊU CẦU CẦU THAY LÀ:

- 1.
- 2.
- 3.

NHÓM NGƯỜI DÂN TỘC CHƯA ĐƯỢC CHINH PHỤC

Vâng, tôi kết ước để gia nhập với hai người khác để hình thành một nhóm Cầu Nguyện Tam Tam.

Tên:

Địa chỉ:

Thành phố:

Để cho chúng tôi biết được giao ước Cầu Nguyện của bạn, xin vui lòng điền vào mẫu này và gửi đến:

.....
.....

Nếu như thế, những điều được soạn thảo trong quyển hướng dẫn học tập này sẽ giúp đỡ bạn hiểu biết LÝ DO TẠI SAO Đức Chúa Trời kêu gọi bạn.

Sự chuẩn bị cá nhân của bạn cần thiết cho sự hoàn thành sự kêu gọi của Ngài cách kết quả.

Lời chỉ dẫn cho sự cầu nguyện cá nhân đầy quyền năng trước khi ra đi truyền giáo.

Phương cách để cầu nguyện cho nhau trong chiến trận thuộc linh này.

Lời chỉ dẫn đơn giản cho việc chinh phục những ai chưa có Chúa Jesus và còn ở trong vương quốc của Satan.

Nơi mà 90% của những ai không có sự điệp của Chúa Jesus còn sống trong cửa số 10/40 trên trái đất.

Phương cách để chinh phục người lạc mất ngay bên cạnh bạn, và đồng thời trong nơi tận cùng nhất của trái đất.

Tất cả những điều này đều được gói gọn trong CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN TAM TAM. Đơn giản, từng bước một, và dễ dàng để áp dụng.

"VÌ NƠI NÀO CÓ HAI BA NGƯỜI NHƠN DANH
TA NHÓM NHAU LẠI, THÌ TA Ở GIỮA HỌ"
MATHIO 18:20.

HƯƠNG DẪN

HỌC TẬP

CẦU NGUYỆN

CHO SỰ TRUYỀN GIÁO

TÁC GIẢ

EVELYN CHRISTENSON

Produced for the Use of

AD 2.000 International Women's Tracks